

รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
(Government Performance Report)

งานสอบสวน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



สถานีตำรวจภูธรวังชัน

WANGCHIN POLICE STATION



## รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

### สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น

#### งานสอบสวน

คดีอาญาที่เกิด ประจำเดือน ๑ - ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗

#### คดีอาญาที่น่าสนใจ

(๑.)คดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ฐานความผิด อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖:๔๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ ห้างสวนไม่มีเลขที่ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖:๔๐ น.

สถานที่จับกุม ห้างสวนไม่มีเลขที่ บ้านป่าม่วง ม.๙ แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

ชื่อผู้จับกุม ร.ต.อ.ธนวรรณ อรินแปง ตำแหน่ง รอง สว.สส.สภ.วังชิ้น

ชื่อผู้ต้องหา

๑.น.ส.สมัย อายุ ๔๘ ปี ตำบล/แขวง หลวงใต้ อำเภอ/เขต งาว จังหวัด ลำปาง โทรศัพท์ -

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. จีรศักดิ์ นาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชิ้น จว.แพร่

ของกลางที่ยึดได้

๑.อาวุธปืนยาว ไม่พบหมายเลขทะเบียนประจำปืน ๑ กระบอก จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมพร้อมด้วยนายอนุรักษ์ แก้ววงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอวังชิ้น ได้ร่วมกันออกสืบสวนผู้กระทำความผิด ในเขตพื้นที่ตำบลแม่พุง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่อำเภอจึงไปทำการตรวจสอบห้างสวนที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบนางสมัย ดูท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย ร.ต.อ.ธนวรรณ อรินแปง รอง สว.สส.สภ.วังชิ้น หมายเลขบัตร ป.ป.ส. ๖๖๐๐๙๑๔ ได้แสดงตัว แจ้งจุดประสงค์และแสดงความบริสุทธิ์ให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นห้างสวน พบอาวุธปืนยาววางไว้ในห้างดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้สอบถาม ผู้ต้องหาทราบว่าได้เสพยาเสพติด(เมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกาย จำนวน ๑ เม็ด โดยเสพก่อนหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามายัง ที่ทำการ สภ.วังชิ้น จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปีสภาวะ ชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม มีผลเป็นบวก แล้วได้จัดทำ การ โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบ

สารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังชันฯ ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า “อาชญากรในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)เพื่อเสพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย” ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหา นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชันฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

พ.ต.ท. จีระศักดิ์ นาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่ ได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไว้แล้วและจัดรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๖๗ ยึดของกลางไว้ตามสมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ

(๒.)คดีอาญาที่ ๔๐/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ ฐานความผิด จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ,

เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖:๐๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๓๙/๖ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล วังชัน เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่

วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖:๐๐ น.

สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ ๓๙/๖ ม.๗ แขวง/ตำบล วังชัน เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่

ชื่อผู้จับกุม ร.ต.อ.ธนวรรณ อรินแปง ตำแหน่ง รอง สว.สส.สภ.วังชัน

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายพงศ์ อายุ ๓๗ ปี หมู่ ๗ ตำบล/แขวง วังชัน อำเภอ/เขต วังชัน จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่

ของกลางที่ยึดได้

๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๕๑ เม็ด จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ

๒.อุปกรณ์การเสพยา จำนวน ๑ ชุด จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงเชื่อว่าจกมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองฯ ชุดจับกุมนำโดย ร.ต.อ.ธนวรรณ อรินแปง รอง.สว.สส.สภ.วังชัน พร้อมพวกจึงได้เข้าทำการตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุทันที เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบกับนายพงศ์ อยู่บริเวณบ้าน เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวพร้อมกับแจ้งเหตุพฤติการณ์ การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ต้องหาเข้าใจ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนผู้ต้องหาพอใจแล้ว จึงเริ่มทำการตรวจค้นพบอุปกรณ์เสพยาเสพติด วางอยู่ในห้องนอนและพบยาเสพติด(เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๕๑ เม็ด เมื่อสิ้นสุดการค้น เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ต้องหารับว่าได้เสพยาเสพติด(เมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายมาก่อน โดยเสพก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหายัง ที่ทำการ สภ.วังชัน จว.แพร่

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม มีผลเป็นบวก แล้วได้จัดทำการ โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังชันฯ ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในร่างกาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ,

เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) "ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชันฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่ ได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไว้แล้วและจัดรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๔๐/๒๕๖๗ ยึดของกลางไว้ตามสมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ

(๓.)คดีอาญาที่ ๓๘/๒๕๖๗

ฐานความผิด เสพและเป็นผู้ขี้ขลาดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย  
วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓:๑๕ น.

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสาธารณะทางเข้าป่า ห้วยโป่งดำ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/  
อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๕:๐๕ น.

สถานที่จับกุม บริเวณถนนสาธารณะทางเข้าป่า ห้วยโป่งดำ หมู่ที่ ๑๒ แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่  
ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายท่อน อายุ ๔๒ ปี ตำบล/แขวง แม่พุง อำเภอ/เขต วังชิ้น จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชิ้น จว.แพร่

ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

วันนั้นวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว สว.สส.สภ.วังชิ้น  
หมายเลขบัตร ป.ป.ส.เลขที่ ๖๖๐๐๙๑๔ พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังชิ้น ออกทำการสืบสวนการกระทำความผิดเขตพื้นที่  
รับผิดชอบประกอบกับขณะเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าจุดเพื่อสืบสวนติดตามพฤติการณ์ผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด ที่บริเวณทางสาธารณะ  
ทางเข้าป่าห้วยโป่งดำ หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จว.แพร่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้พบเห็น ชายไทย(ทราบชื่อมา  
ภายหลัง) นายท่อน ผู้ต้องหาขี้ขลาดจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ดรีม สีดำ แดง หมายเลขทะเบียน ๓ ขก ๖๔๓๓ กทม. อยู่  
บนถนนทางสาธารณะสถานที่เกิดเหตุ มุ่งหน้าทางเข้าป่า ซึ่งผู้ต้องหาที่มีลักษณะตำหนิรูปพรรณของบุคคลผู้มีพฤติการณ์  
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอทำการตรวจค้น ผู้ต้องหา ก่อนการตรวจค้น  
เจ้าหน้าที่ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจของผู้ต้องหาแล้ว จึงทำการตรวจค้นร่างกายและรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหา  
ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ตรวจพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด และจากการพูดคุยกับผู้ต้องหา ผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าตนนั้นได้  
เสพยาเสพติด เข้าสู่ร่างกายจริง จำนวน ๑ เม็ด เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องหา มาอยู่ที่ทำการ สภ.วังชิ้น เพื่อจัดให้มีการ  
ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดกลับ ขององค์การเภสัชกรรม  
โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ

ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของ  
ผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังชิ้นฯ ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่ง  
ตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าเสพและเป็นผู้ขี้ขลาดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมท  
แอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ” ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหา โดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อ  
กล่าวหา ขเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชิ้นฯ เพื่อดำเนินคดี  
ต่อไป

(๔.)คดีอาญาที่ ๓๗/๒๕๖๗ สมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗

ฐานความผิด มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน)  
โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒:๐๐ น.

วันที่จับกุม ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ ในสวนยางพารา ห้วยโป่งดำ หมู่ที่ ๑๒ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด  
แพร่

สถานที่จับกุม ในสวนยางพารา ห้วยโป่งดำ แขวง/ตำบล แม่พุง เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

วันนั้นวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ออกทำการสืบสวนปราบปรามจับกุม การกระทำ  
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จว.แพร่ เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ได้

ร้องเรียนและได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ประกอบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มาลักลอบจำหน่ายยาเสพติด โดยหลบซ่อนทำการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหรือมาั่วสุ่มกัน ในป่า บ้านปางมะโอ ประกอบกับได้รับแจ้งจากสายลับ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งจุด ที่บุคคลผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาั่วสุ่มกัน เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันเดินทางมาตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ โดยเข้ามายัง สวนยางพารา ที่ห้วยโป่งคำ บ้านปางมะโอ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบผู้ต้องหา(ทราบชื่อต่อมภายหลัง) นายทรา ถืออาวุธปืนยาว(ของกลาง) วิ่งออกจาก เิงพักในสวนยาง หลบหนีเจ้าหน้าที่ไป เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามไป จนควบคุมตัวได้พร้อม ทำการตรวจยึดอาวุธปืนแก๊ปยาว ไม่พบเลขหมายประจำปืน จำนวน ๑ กระบอก สอบถาม ผู้ต้องหา ระบุว่าไม่เคยได้รับอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืนฯ จากนายทะเบียนอาวุธปืน มาก่อนแต่อย่างใด และรับว่าที่ถืออาวุธปืนวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ตนได้เสพยาบ้าเข้าสู่ร่างกายมาก่อน จำนวน ๑ เม็ด จึงเกิดความกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จึงวิ่ง หลบหนีเจ้าหน้าที่ และถูกจับกุมตัวพร้อมของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ว่า “มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมตัวของกลาง มาอยู่ที่ทำการ สภ.วังชิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดให้มีการ ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปีสภาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปีสภาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาทราบ ว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชิ้นฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พร้อมด้วยของกลาง/หลักฐาน ๑. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์(ปืนแก๊ป) ไม่พบหมายเลขทะเบียน จำนวน ๑ กระบอก

(๕.)คดีอาญาที่ -/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ฐานความผิด ๑.บุกรุก กั้นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองป่าทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

๒.ทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ มีไม้หวงห้ามแปรรูป ไว้ในครอบครองปริมาณฯ

ร่วมกันทำไม้ ในเขตป่า ร่วมกันมีไม้สักท่อนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓:๐๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าข้างวัดชัยสิทธิ์ข้างพระธาตุช่วยปู่ หมู่ที่ ๙ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

ชื่อผู้เสียหาย/ร้องทุกข์

๑.นายนิรุตัน ท้วมอ้น อายุ ๖๐ ปี ที่อยู่ ๑๓๗ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง วังชิ้น อำเภอ/เขต วังชิ้น จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ ๐๘๔๔๘๗๖๗๖๙

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชิ้น จว.แพร่

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

เมื่อวันนี้ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสนธิกำลัง เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้ร้องเรียน ว่ามีการบุกรุกทำลายป่าบริเวณข้างวัดชัยสิทธิ์ ข้างพระธาตุช่วยปู่บ้านเหล่า ม.๙ ต.แม่ป่ากฯ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งตรวจพบมีการบุกรุกพื้นที่ตัดเป็นถนน และตรวจพบไม้กระยาเลยท่อนถูกโค่นล้มวางอยู่จำนวน ๑ ท่อน จากการตรวจสอบพื้นที่ บริเวณวัดชัยสิทธิ์ข้างพระธาตุช่วยปู่ ม.๙ ต.แม่ป่าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ตรวจหาพิกัดด้วยดาวเทียมได้จุดที่บุกรุกจำนวน ๑๒ จุด คำนวณพื้นที่บุกรุกได้จำนวนประมาณ ๐-๓-๔๐ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐฯ เป็นเงินประมาณ ๕๘,๐๐๗.๕๘ บาท และตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อนจำนวน ๑ ท่อน คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐฯ รวมเป็นเงิน ๙,๕๕๐ บาท

พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ได้รับแจ้งความและจัดรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๓๙/๒๕๖๗ จึงให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(๔.)คดีระหว่างผู้กล่าวหา กับ ผู้ต้องหา นางสาวปิยะมาศ กาวี

ฐานความผิด เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๒:๐๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสวนสัก ม.๒ ต.แม่ป่าก ต่อเนื่องบ้านเลขที่ ๘๘ ม.๒ ต.แม่ป่าก ต่อเนื่อง ที่ทำการ สภ.วังซัน หมู่ที่ ๗

ชอย - ถนน - แขวง/ตำบล วังซัน เขต/อำเภอ วังซัน จังหวัด แพร่

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นางปิยะ อายุ ๔๕ ปี ตำบล/แขวง แม่ป่าก อำเภอ/เขต วังซัน จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

วันนีวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว สว.สส.สภ.วังซัน หมายเลขบัตร ป.ป.ส.เลขที่ ๖๖๐๐๙๑๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังซัน ออกทำการสืบสวนการกระทำความผิดเขตพื้นที่รับผิดชอบประกอบกับได้เฝ้าจุดเพื่อสืบสวนติดตามพฤติการณ์ผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด ที่บ้านแม่บงเหนือ ได้แจ้งว่ามีมีการซื้อขายยาบ้า และมีผู้คุมบริเวณสวนสัก หมู่ ๒ ต.แม่ป่ากฯเสพยาบ้า ตรวจพบนาง ปิยะ วังหลบหนีเข้าไปในบ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๒ ต.แม่ป่าก อ.วังซันฯ ซึ่งเป็นบ้านของตน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัว ตรวจพบผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้าน จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสอบถามนางสาวปิยะฯ ยอมรับว่าได้ไปมีผู้คุมเพื่อจะเสพยาเสพติดกับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพที่ในสวนสักเป็นประจำ วันนีขณะอยู่ในสวนสัก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามายังสวนสักผู้ต้องหา ตกใจกลัวได้วิ่งเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังซันฯ ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจ เนื่องจากผู้ต้องหาขังมีพฤติการณ์เสพยาเสพติด สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ว่า “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย” ผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและไม่ขอสมัครใจเข้ารับการบำบัด เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังซันฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

(๖.)คดีอาญาที่ ๓๕/๒๕๖๗

คดีระหว่างผู้กล่าวหา กับ ผู้ต้องหา นายธีรยุทธ แก้วนาโท

ฐานความผิด มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพและเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓:๓๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสวนสัก หมู่บ้านแม่บงเหนือ ม.๒ หมู่ที่ ๒ ชอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังซัน

จังหวัด แพร่

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายธีรยุทธ อายุ ๓๑ ปี ตำบล/แขวง แม่ป่าก อำเภอ/เขต วังซัน จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

วันนีวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว สว.สส.สภ.วังซัน หมายเลขบัตร ป.ป.ส.เลขที่ ๖๖๐๐๙๑๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังซัน ออกทำการสืบสวนการกระทำความผิดเขตพื้นที่รับผิดชอบประกอบกับได้เฝ้าจุดเพื่อสืบสวนติดตามพฤติการณ์ผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด ที่บ้านแม่บงเหนือ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังซัน ได้พบเห็น ชายไทย(ทราบชื่อภายหลัง) นายธีรยุทธ ผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงินดำ หมายเลขทะเบียน กวธ ๑๘ แพร่ ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน สาธารณะในหมู่บ้านแม่บงเหนือ เข้ามายังสวนสัก ม.๒ ต.แม่ป่ากฯ ซึ่งพื้นที่ลักลอบและมีผู้คุมจำหน่ายเสพติดกัน ผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดสวนสัก ผู้ต้องหาหนีทำทางตกใจ วิดกักงวลตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดง

ตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจ ขอทำการตรวจค้น ผู้ต้องหา ก่อนการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจของผู้ต้องหาแล้ว จึงทำการตรวจค้นร่างกาย ตรวจพบ ยาเสพติดหรือยาบ้า(เมทแอมเฟตามีน)สีแดง จำนวน ๓ เม็ด บรรจุถุงพลาสติกใส ซุกซ่อนในกล่องพลาสติกใส ซุกซ่อนในกระเป๋าที่ผู้ต้องหาสะพายอยู่ และตรวจพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด จำนวน ๑ ชุด และทำการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหา ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย และจากการพูดคุยกับผู้ต้องหา ผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าตนนั้นได้เสพยาเสพติด เข้าสู่ร่างกายจริง จำนวน ๑ เม็ด เมื่อเข้าวันนี้ และรับว่ายาบ้าของกลางดังกล่าว มีไว้เพื่อเสพ โดยยาบ้าดังกล่าว ตนซื้อมาจาก นายบอย บ้านแม่บงเหนือ(ทราบชื่อภายหลังว่านายบอย หรือนายอิฐ หรือบอย ออกเวหา) ในราคาเม็ดละ ๕๐ บาท และรับว่า ที่เข้ามาสวนสักสถานที่จับกุมดังกล่าวนี้ ตนจะนำเงินค่ายาบ้า มาจ่ายให้กับ นายบอย ผู้จำหน่าย จริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ตรวจยึดของกลาง ควบคุมตัวผู้ต้องหา มาอยู่ที่ทำการ สภ.วังชิ้นฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการ ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิด ๓-๖ นาที ขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังชิ้นฯ ผลการตรวจยืนยันพบ สารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ในความ ครอบครองเพื่อเสพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ เสพและเป็นผู้ซึบซึบเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่า ฝืนกฎหมาย” ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึง ได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชิ้นฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมด้วยของกลาง/หลักฐาน ๑. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน)สีเขียว ลักษณะกลมแบน ผิวด้านหนึ่ง เรียบผิวอีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดับบีวาย (WB) จำนวน ๓ เม็ด (มีการแบ่งบรรจุถุงพลาสติกใส ซุกซ่อนในกล่อง พลาสติกใส ซุกซ่อนในกระเป๋าที่ผู้ต้องหาสะพายอยู่)

๒. อุปกรณ์การเสพ จำนวน ๑ ชุด

(๗.)คดีอาญาที่ ๓๔/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ คดีระหว่างผู้กล่าวหา กับ ผู้ต้องหา นายบอย ฐานความผิด จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน)โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๒๐:๐๗ น.

สถานที่เกิดเหตุ ในบ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่บงเหนือ หมู่ที่ ๘๘ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่ป่าก่ เขต/อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายบอย

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

วันนี้วันที่ ๑๓ ก.พ ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ออกทำการสืบสวนปราบปรามจับกุมความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่บ้านแม่บงเหนือ ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด บริเวณในสวนสัก ติดกับถนน หมู่ ๒ ต.แม่ป่าก่ฯ ต่อมา เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับ แจ้งว่า นายบอยฯ ผู้ต้องหา เข้ามาเพื่อจะลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ให้กับผู้เสพโดยเข้ามาลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ที่ในสวนสักตามที่เจ้าหน้าที่ได้ สืบสวนทราบมาก่อนแล้ว เข้าไปทำการจับกุม ตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปยังในสวนสัก หมู่ ๒ ต.แม่ป่าก่ฯ พบ เห็นตัวผู้ต้องหา แต่ผู้ต้องหาทราบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามายังบริเวณในสวนสักที่ตนเองมาลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ผู้ต้องหา ได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปยัง บ้านเลขที่ ๘๘ ม.๒ ต.แม่ป่าก่ฯ ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวเจหรือนางสาวปิยะมาศ กาวี(ผู้ เสพ) เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปแล้วแสดงตัว เป็นเจ้าหน้าที่และเรียกให้นางสาวเจหรือนางสาวปิยะมาศ กาวี ซึ่งเป็นเจ้าของ บ้านให้เปิดประตู ออกมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมา นางสาวปิยะมาศ กาวี ได้ออกมาพบเจ้าหน้าที่ โดย พ.ต.ท.ประเสริฐ ชาว

แก้ว สว.สส.สภ.วังชันฯ ได้แสดงตัวและแสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เลขที่๖๖๐๐๙๑๕ แจ้งจุดประสงค์และแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว อีกทั้งได้แจ้งเหตุพฤติการณ์ การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เห็นบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ینگหลบนินเจ้าหน้าที่ยังบ้านพร้อมนางสาวเจ ซึ่ง ขณะนั้นนางสาวเจ เจ้าบ้าน มีท่าทางตกใจวิตกกังวลตลอดเวลา เจ้าบ้านนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเพื่อค้นหา ยาเสพติด หรือติดตามตัวนายบอยฯ ผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด เมื่อนางสาวเจนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ภายในห้องนอนของนางสาวเจ เจ้าบ้าน พบตัวนายบอยฯ หรือนายจิ๋ว ออกเวหา ผู้ต้องหาฯ หลบซ่อนอยู่ภายในห้องนอนดังกล่าว อีกทั้งตรวจพบยาเสพติดหรือยาบ้า(เมทแอมเฟตามีน) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก สีชมพู จำนวน ๑ ถุง (ยาบ้า เม็ดสีแดง ๑๙๙ เม็ด,เม็ดสีเขียว ๒ เม็ด) และบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ จำนวน ๑ ถุง (ยาบ้า เม็ดสีแดง ๒๐๐ เม็ด,เม็ดสีเขียว ๒ เม็ด) วางอยู่บริเวณพื้นห้องใกล้ตัวผู้ต้องหา และตรวจพบยาเสพติด ในขวดพลาสติกใส จำนวน ๓ เม็ด และยาบ้าในขวดพลาสติกใส จำนวน ๒๔ เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าแบบลายพรางซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่ (รวมยาบ้าของกลางทั้งหมด ๔๓๐ เม็ด) อีกทั้งตรวจพบเครื่องกระสุนปืน ขนาด .๓๘ จำนวน ๒ นัด ขณะจับกุมสอบถามผู้ต้องหาทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองมีไว้เพื่อเสพและแบ่งจำหน่าย ให้กับผู้เสพเม็ดละ ๕๐ บาท อีกทั้งผู้ต้องหาทราบว่าก่อนถูกจับกุมได้เสพยาบ้าเข้าสู่ร่างกาย จำนวน ๒ เม็ด เมื่อเช้าวันนี้ บริเวณห้างสวนของตน จึงทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลาง มาอยู่ที่ทำการ สภ.วังชันฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการ ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังชันฯ ผลการตรวจยืนยันมีผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน)โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ,มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ผู้ต้องหา รับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังชันฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับของกลาง ๑. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน)เม็ดสีแดง และสีเขียว ลักษณะกลมแบน ผิวด้านหนึ่งเรียบผิวอีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดับบีวาย (WB) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก สีชมพู จำนวน ๑ ถุง (ยาบ้า เม็ดสีแดง ๑๙๙ เม็ด,เม็ดสีเขียว ๒ เม็ด) และบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ จำนวน ๑ ถุง (ยาบ้า เม็ดสีแดง ๒๐๐ เม็ด,เม็ดสีเขียว ๒ เม็ด) วางอยู่บริเวณพื้นห้องใกล้ตัวผู้ต้องหา และตรวจพบยาเสพติด ในขวดพลาสติกใส จำนวน ๓ เม็ด และยาบ้าในขวดพลาสติกใส จำนวน ๒๔ เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าแบบลายพรางซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่ (รวมยาบ้าของกลางทั้งหมด ๔๓๐ เม็ด)  
๒.เครื่องกระสุนปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๒ นัด

(๘.)คดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์ของกลางเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ฐานความผิด เป็นผู้ขบขันรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (เสพซิปเสพและซิป) ,

มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๑:๓๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ ด้านตรวจยาเสพติดหาดรั้ว หมู่ที่ ๖ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล วังชัน เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่  
วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓:๑๕ น.

สถานที่จับกุม ด้านตรวจยาเสพติดหาดรั้ว ม.๖ แขวง/ตำบล วังชัน เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่

ชื่อผู้จับกุม ร.ต.อ.ภูเบศ ดนตรีรักษ์ ตำแหน่ง รอง สวป.

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายประเสริฐ อายุ ๒๘ ปี ตำบล/แขวง แม่ยางตาล อำเภอ/เขต ร้องกวาง จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. จีร์ศักดิ์ นาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่

ของกลางที่ยึดได้



๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) สีส้ม ลักษณะกลมแบน ปรตบอักษร WY จำนวน ๑ เม็ด จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ  
ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ  
พุดติการณแห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)  
ตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ด่านตรวจหาครัว ม.๖ ต.วังชัน อ.วังชัน จ.แพร่ ได้เห็น นายวุฒิชัย แซ่มประเสริฐ อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘/๑ ม.๓ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน ๒๖๑๓ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้สัญญาณมือหยุดรถเพื่อขอทำการตรวจค้น เมื่อตรวจค้นแล้วพบสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน ๑ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกางเกงผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอ ทำ การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลปรากฏว่าเป็นบวก จึงได้นำตัวนายสุวรรณฯไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลวังชันอีก ครั้ง พบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป  
พ.ต.ท. จีระศักดิ์ นาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่ ได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไว้แล้วและจัดรับคำร้องทุกข์ ไว้ตามคดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๖๗ ยึดของกลางไว้ตามสมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ

(๙.)คดีอาญาที่ ๓๑/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ฐานความผิด มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ,  
เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (เสฟซัปเสฟและซัป)  
วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๕:๓๐ น.  
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณเชิงช่างทางไม่มีเลขที่ บ้านแม่ป่าก หมู่ที่ ๔ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่  
วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๕:๓๐ น.  
สถานที่จับกุม บริเวณเชิงช่างทางไม่มีเลขที่ บ้านแม่ป่าก ม.๔ แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่  
ชื่อผู้จับกุม พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว ตำแหน่ง สว.สส.  
ชื่อผู้ต้องหา  
๑.นายคำรณ อายุ ๔๕ ปี ตำบล/แขวง แม่ป่าก อำเภอ/เขต วังชัน จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -  
ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังชัน จว.แพร่  
ของกลางที่ยึดได้

๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๑ เม็ด จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ  
ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ  
พุดติการณแห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)  
วันนี้นวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๕:๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว สว.สส.สภ.วังชัน หมายเลขบัตร ป.ป.ส.เลขที่ ๖๒๒๗๕๔ พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังชัน ออกทำการสืบสวนการกระทำความผิดเขตพื้นที่ รับผิดชอบประกอบด้วยได้เฝ้าจุดเพื่อสืบสวนติดตามพฤติกรรมผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด ที่บ้านแม่จอก ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ. วังชัน ได้พบเห็น ชายไทย(ทราบชื่อมาภายหลัง)  
นาย คำรณ ผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า คลิก สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน ขรข ๖๐๔ ลำปาง ขับขี่อยู่ภายใน หมู่บ้านแม่จอก ม.๘ ต.แม่ป่ากฯ ผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ บริเวณเชิงช่างทางเพื่อรอผู้ว่าจ้าง เพื่อไปจับไก่ซึ่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ขอทำการตรวจค้น นายโอฯ ก่อนการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจของผู้ต้องหาแล้ว จึง ทำการตรวจค้นร่างกาย ตรวจพบ ยาเสพติดหรือยาบ้า(เมทแอมเฟตามีน)สีเขียว จำนวน ๑ เม็ด ซุกซ่อนในหลอดพลาสติก ทรงกระบอกขนาดเล็ก พันเทปกาวสีดำ ซุกซ่อนในกระเป๋าที่ผู้ต้องหาสะพายอยู่ และทำการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องหา ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย และจากการพูดคุยกับผู้ต้องหา ผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าตนนั้นได้เสพยาเสพติด เข้าสู่ร่างกาย จริง จำนวน ๒ เม็ด ต่อมา เจ้าหน้าที่สอบถามผู้ต้องหารับว่าได้เสพยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายมาก่อน จำนวน ๒ เม็ด เจ้าหน้าที่จึง

เชิญตัวมาที่ทำการ สภ.วังซิ่นฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการ ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบ พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจ ซ้ำที่ รพ.วังซิ่นฯ ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจ ผลการตรวจสอบพบ สารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหา มีผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ว่า “ เสพและเป็นผู้ ซ้ำซึ่งรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ใน ความครอบครองเพื่อเสพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ” ผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อ กล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังซิ่นฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังซิ่น จว.แพร่ ได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไว้แล้วและจัดรับคำร้องทุกข์ ไว้ตามคดีอาญาที่ ๓๑/๒๕๖๗ ยึดของกลางไว้ตามสมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ

(๑๐.)คดีอาญาที่ ๓๐/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ฐานความผิด อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)เพื่อเสพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑( เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๔:๓๐ น.

สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๒๐๙ บ้านแม่ป่าก หมู่ที่ ๔ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังซิ่น จังหวัด แพร่

วันเดือนปีที่จับกุม วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๔:๓๐ น.

สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ ๒๐๙ บ้านแม่ป่าก ม.๔ แขวง/ตำบล แม่ป่าก เขต/อำเภอ วังซิ่น จังหวัด แพร่

ชื่อผู้จับกุม พ.ต.ท.ประเสริฐ ชาวแก้ว ตำแหน่ง สว.สส.

ชื่อผู้ต้องหา

๑.นายรัฐแก้ว อายุ ๖๔ ปี ตำบล/แขวง แม่ป่าก อำเภอ/เขต วังซิ่น จังหวัด แพร่ โทรศัพท์ -

ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังซิ่น จว.แพร่

ของกลางที่ยึดได้

๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๙ เม็ด จำนวน รวมราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ

๒.อาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์(ปืนอัดลมยาว) ไม่พบหมายเลขทะเบียนประจำปืน ๑ กระบอก จำนวน รวม

ราคา - บาท สถานที่พบของกลาง ที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ

พฤติการณ์แห่งคดี/การจับกุม(โดยย่อ)

เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.วังซิ่น ออกทำการสืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่บ้านแม่ป่าก

เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ ว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง เชื่อว่าจักมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในการ

ครอบครองฯ จึงได้เข้าทำการตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุทันที

โดยมี พ.ต.ท.ประเสริฐ ชาวแก้ว สว.สส.หน.ขปส. สภ.วังซิ่นฯ ได้แสดงบัตร ปปส.หมายเลข ปปส.๖๒๒๗๕๔ อีกทั้งได้แจ้ง

เหตุพฤติการณ์ การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ต้องหาเข้าใจ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น ก่อนการตรวจค้น

เจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนผู้ต้องหาพอใจแล้ว จึงทำการตรวจค้นร่างกาย ของผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นพบยาบ้า

จำนวน ๓ เม็ด แล้วให้ผู้ต้องหานำเจ้าหน้าที่ตรวจค้น บริเวณบ้านและภายในบ้าน ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด(ยาบ้า) อีก ๖

เม็ด (ยาบ้าสีแดงจำนวน ๕ เม็ด , สีเขียวจำนวน ๑ เม็ด ) และพบ อาวุธปืน(ปืนแก๊ป)วางไว้ใต้ต้นไม้บ้านของผู้ต้องหา และพบ

ถุงพลาสติกใสแบบซิปล็อคขนาดเล็กวางอยู่ข้างกระเป๋านใส่ที่ใต้ถุนบ้าน บริเวณที่ผู้ต้องหานั่งอยู่ ทำการตรวจสอบ เป็นอาวุธ

ปืนไม่พบหมายเลขประจำตัวอาวุธปืน และผู้ต้องหาแจ้งว่าไม่เคยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืน ให้มีและใช้อาวุธปืน

แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ต้องหารับว่าได้เสพยาเสพติด(เมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายมาก่อน โดยเสพก่อนหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาแจ้ง ที่ทำการ สภ.วังซิ่น จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดให้มีการ

ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ขององค์การเภสัชกรรม

มีผลเป็นบวก แล้วได้จัดทำ การ โดยผู้ต้องหายินยอมด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของ

ผู้ต้องหา และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ต้องหา ไปทำการตรวจซ้ำที่ รพ.วังซันฯ ผลการตรวจยืนยันพบสาร  
เสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบฯ “อาวุธ  
ปืน(ปืนแก๊ป)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง  
โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย” ผู้ต้องหารับทราบข้อ  
กล่าวหาโดยตลอดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่ง  
พนักงานสอบสวน สภ.วังซันฯ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

พ.ต.ท. กฤตเมธ ทาคำ สว.(สอบสวน)สภ.วังซัน จว.แพร่ ได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไว้แล้วและจัดรับคำร้องทุกข์  
ไว้ตามคดีอาญาที่ ๓๐/๒๕๖๗ ยึดของกลางไว้ตามสมุดยึดทรัพย์สินของกลางเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา  
ทราบ